

'Một Ngày quan trọng và tươi đẹp nhất trong năm Phụng vụ' - Đức Thánh Cha Phanxicô và Lễ Phục sinh 2023

Thanh Quảng sdb

(Tin Vatican - Hannah Brockhaus)



Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa nhật Phục sinh năm 2023, trước khi ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống trước sự chứng kiến của khoảng 100.000 người.

Vào một ngày Xuân đã về chan hòa nắng ấm mát mẻ ở Rôma, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Lễ Phục Sinh là "ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất của Phụng vụ," ngày Chúa Kitô sống lại từ cõi chết.

"Giáo hội và thế giới vui mừng, vì hôm nay niềm hy vọng của chúng ta không còn bị vùi dập bằng bức tường tử thần nữa, vì Chúa đã xây cho chúng ta một cây cầu dẫn đến sự sống," ĐTC phát biểu từ hành lang trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Theo truyền thống 38 năm qua, Toàn diện Vương cung thánh đường thánh Phêrô được trang trí với hơn 35.000 bông hoa và cây cảnh được xứ Hà Lan tặng.

Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã trở về Vatican vào ngày 1 tháng 4 sau ba ngày nằm bệnh viện ở Rome để điều trị bệnh viêm phế quản, đã chủ trì tuần thánh sốt mẫn tại Vatican và Rome dẫn đến Lễ Phục sinh.

Vì cơn gió lạnh ủa về nên ĐTC không chủ tế Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường La Mã, như lịch trình của Đức Thánh Cha.



Ba trăm linh mục, 15 giám mục và 31 hồng y đã đồng tế với Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 9 tháng 4. Đức Hồng y Battista Re đã đồng tế trên bàn thờ với Đức Phanxicô...

Bài Tin Mừng theo Phúc âm thánh Gioan 20:1-9 được đọc bằng tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. Đoạn văn kể lại khoảnh khắc mà Maria Magdalena và các tông đồ Phêrô và Gioan khám phá ra ngôi mộ trống sau khi Chúa Giêsu phục sinh.

Theo thông lệ, Đức Phanxicô không giảng sau bài Tin Mừng, thỉnh lạng cầu nguyện.

Đức Thánh Cha cũng tham gia vào ngày 9 tháng 4 qua bài ca Phục sinh "Resurrexit," một bài ca truyền thống kể lại cuộc phục sinh của Chúa với nữ thánh Maria Magdalena.



Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón khoảng 45.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Xe Giáo Hoàng đã chở ngài một vòng quảng trường và trở lại vương cung thánh đường để ban phép lành và thông điệp Urbi et Orbi lúc 12:00 trưa.



Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bước ra ban công, ban nhạc đã chơi bài quốc ca Ý.

"Urbi et Orbi" là một phép lành tông tòa đặc biệt được Đức Thánh Cha ban hàng năm vào Chúa Nhật Phục Sinh, Lễ Giáng Sinh và những dịp đặc biệt khác.

"Hôm nay là Lễ Phục Sinh, Lễ Vượt Qua, một từ có nghĩa là 'cuộc vượt qua', vì Chúa Giêsu đã vượt qua từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ân sủng, từ sợ hãi đến tin tưởng, từ cô đơn đến hiệp thông trong tình yêu thương.

Người đã trở nên Chúa của thời gian và lịch sử, và ĐTC mừng lễ tới mọi người, với niềm vui chân thành, Chúc mừng lễ Phục sinh tất cả".

ĐTC nhấn mạnh: "Chúng ta không còn đơn độc: Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, ở cùng chúng ta mãi mãi. "Giáo hội và thế giới vui mừng, vì hôm nay niềm hy vọng của chúng ta không còn dựa vào bức tường tử thần nữa, vì Chúa đã xây cho chúng ta một cây cầu dẫn đến sự sống."

